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• Mætt voru: Perla Fanndal, Jón Einar Jóhannsson, Anna Bjarney Guðmundsdóttir, Hjalti 
Jóhannesson, Ingimar Tryggvason og undirritaður.  

Lagt fram bréf frá Skipulagsdeild varðandi umsagnir frá hlutaðeigandi aðilum v. 
Hvannavallareits 

• Hverfisnefnd staldrar helst við það að ekki sé gert ráð fyrir bílastæðakjöllurum nema 
hugsanlega undir suðurhluta kjarna. Nefndin vill ítreka mikilvægi þess að þess sé gætt 
annars vegar að næg bílastæði séu til staðar fyrir íbúa, starfsfólk og viðskiptavini verslana 
og hins vegar að umferðartengingar séu þannig að aukin umferðarþungi valdi ekki ónæði við 
Hvannavelli og Eyrarveg. 

Á Kaffi Símstöðinni, Hafnarstræti 102 , 27.okt 2015 

Arnór Bliki Hallmundsson, ritari Hverfisnefndar Oddeyrar. 


